

สภาวะพิเศษ

ประเทศไทยได้อะไร จากการประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ

ในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา พ.ศ. 2553 เห็นความจำเป็นในการผลักดัน

ให้สหกรณ์เข้าสู่วาระแห่งชาติ เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืน ครั้นเมื่อนายกรัฐมนตรี ใสยก้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มารับผิดชอบ ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้เดิน



หน้าผลักดันสหกรณ์ให้เข้าสู่วาระแห่งชาติอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากเล็งเห็นว่าขบวนการสหกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ของรัฐบาลในอนาคต ตั้งแต่ต้นนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ปัญหาจากผลของ AFTA สหกรณ์สามารถรองรับการตลาดผลผลิตการเกษตรได้ นโยบายส่งเสริมการออมภาคประชาชน การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงความคืบหน้าล่าสุดว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพราะ

การเดินทางขับเคลื่อนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพิจารณา ศึกษา ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พ.ศ. 2553 ทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมามีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เรียกประชุมร่วมกับกระทรวงต่างๆ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์การดำเนินการ

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า สำหรับประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับการพิจารณาเป็นวาระแห่งชาติ จะมีผล

ในทางปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญคือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ รวมถึงยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาคโดยการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชนบทที่มีหลากหลายให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการสหกรณ์เพื่อลดความซ้ำซ้อน สร้างความชัดเจน และความเป็นเอกภาพแก่ระบบการส่งเสริมกลุ่มของรัฐ รวมถึงเป็นการปฏิรูประบบการออมของประเทศที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสหกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 7,964 สหกรณ์ และมีสมาชิกสหกรณ์ ประมาณ 10.8 ล้านครอบครัว ปริมาณธุรกิจรวมทั้งทั้งสิ้น 2 ล้านล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยสามารถแยก



ประเภทของธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการ ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน จำนวน 559,808.2 ล้านบาท ธุรกิจการให้เงินกู้ จำนวน 1,249,763.3 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 71,419.0 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิต จำนวน 120,700.8 ล้านบาท ธุรกิจการแปรรูปผลผลิต จำนวน 34,708.8 ล้านบาท และธุรกิจบริการ จำนวน 12,662.0 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ ที่ได้ประกาศให้ปี 2012 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตระหนักในคุณค่าของบทบาทสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความยากจนของประเทศอีกด้วย

